

QUỐC HẬN 30/4/1975

THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM

Nói về sự tàn ác, láo lùng, gian manh xảo trá, thủ tiêu, khủng bố, ám sát... của bọn súc vật làm người quá tàn bạo, nhứt là những tội ác này một khi do Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế ra tay thì quá khủng khiếp, lịch sử nhân loại chỉ có một không có hai, cầu mong cho nhân loại không nước nào sẽ là nạn nhân của chúng nữa; ngoài dân tộc Ukraina (Uk.) đang chịu đựng hiện nay. Cộng sản đã gieo rắc tàn ác cho bất kỳ dân tộc nào là khôn nạn cho dân tộc đó “chết sướng hơn”, nhưng nếu có thêm thực dân, đế quốc hùn hạp với Cộng sản thì tan nát hơn cả tan nát, khôn nạn gấp trăm lần khôn nạn. Phần thứ 2 này chính dân tộc Việt Nam chúng tôi đã và đang chịu đựng một thời gian quá lâu dài cho tới ngày nay. Do đó, chúng tôi vừa thông cảm với dân Uk., vừa cầu mong cho họ sớm thoát khỏi ách Cộng sản và cũng không phải “một cỏ hai ba trồng” như người Việt Nam chúng tôi.

Lợi dụng sự có mặt của thực dân Pháp tại quê hương tôi mà chính Hồ Chí Minh tay sai của Đệ Tam Quốc Tế mời vào, rồi lợi dụng danh nghĩa chống thực dân Pháp mà xách động, hô hào quần chúng chống Pháp giành độc lập. Hồ Chí Minh đã tiêu phí sinh mệnh hàng triệu thanh niên Việt Nam cho cuộc chiến mà y phát động. Ngay sau khi chiếm được Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh đã chửi thẳng vào mặt Việt Minh * là hắn ta thực hiện cuộc chiến không phải để giành thắng lợi cho Việt Nam, mà chính là để mở mang lãnh thổ cho Cộng sản**. Còn cái đau nào cho những kẻ đã chết cũng như kẻ còn sống đang dưới quyền Hồ Chí Minh? Một lời phỉ nhổ độc địa cho cả dân chúng tôi, không riêng gì những kẻ cùng hàng ngũ với Hồ Chí Minh. Còn tên Cộng sản nào đểu cáng hơn tên Cộng sản Hồ Chí Minh? Và còn dân tộc nào bị nhục nhã hơn dân tộc Việt Nam chúng tôi vì tên Hồ Chí Minh?

Thế mà hắn còn buộc Việt Minh và dân chúng miền Bắc phải gọi hắn bằng BÁC, dù có người tuổi tác bằng cha mẹ, thậm chí bằng ông nội Hồ Chí Minh. Dân Uk. chưa có, chúng tôi cầu mong họ sẽ không có tên nào như Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh sợ “mất lập trường Cộng sản” kém điễm trước mặt cấp trên Cộng sản của y, đã vâng lệnh Nga Tàu mở “chiến dịch cải cách ruộng đất”, giết hại hơn 200 ngàn dân Việt vô tội, “đề lấy ruộng của địa chủ chia cho nông dân”, không ngờ, sau khi địa chủ chết, tài sản, ruộng vườn bị Việt Minh cướp, vợ và con cái địa chủ cũng bị “tịch thu”, còn nông dân thì trở thành nông nô cho cán bộ Cộng sản. Cú lừa thực vĩ đại. Tên Hồ Chí Minh vừa sợ mất điễm với Quốc Tế Cộng sản nay lại sợ dân lật đổ, hắn đề ra quỷ kế “sửa sai”, trách nhiệm được Trường Chinh nhận lãnh với (6 tháng đi cải tạo kiểu vua chúa), “Lời Thú Tội” có Võ Nguyên Giáp đọc thay, Hồ Chí Minh chỉ chảy mấy giọt nước mắt

cá sấu với câu nói ngu xuẩn “Chú Ba (Trùng Chinh) tẻ quá, không cho Bác biết gì cả”. Dân chúng Bắc Việt đã chưa xót tự hỏi tại sao “Bác” vừa đui, vừa điếc như vậy mà vẫn lãnh đạo đất nước? Những chuyện “long trời lở đất” trong chiến dịch cải cách xảy ra ngay trước mũi Hồ Chí Minh kéo dài hàng năm của hai cận thần Chinh, Giáp mà họ Hồ “không biết”. Đúng là ngu không chừa lẽ. Cầu mong cho Uk. không có một tên quái thai như họ Hồ ở Việt Nam.

Đề chấm dứt cuộc chiến hiện nay tại Ukraina, 2 phái đoàn Uk. và Nga họp để thảo luận, phía Uk. chủ động tranh thủ, không có áp lực nào, không có sự lưỡng gạt nào, không có chủ nhân ông.

Hiệp định Genève chấm dứt chiến tranh 1954, phía thực dân Pháp còn muốn cứu mấy đống điền cao su, ký tên vào hiệp định này với ý đồ sẽ giao nốt Miền Nam cho Việt Minh qua “Tổng Tuyển Cử” kiểu ăn cướp của Việt Minh hai năm sau. Phía Việt Minh vâng lệnh Nga Hoa để 2 năm sau chiếm nốt phần Việt Nam còn lại. Bọn chúng ký kết với nhau chia cắt Việt Nam làm 2. Phía Quốc Gia Việt Nam không ký. Từ đó, dân Miền Bắc Việt Nam sống trong địa ngục, một phần chết trong đấu tố, một phần chết trong đói khổ, phần còn lại bị nướng vào cuộc chiến xâm lăng miền Nam. Ước mong nay mai Ukraina không bị áp lực ngoại bang chia đất nước ra mấy mảnh như tên Cộng Sản Putin đang hé lộ âm mưu.

Trước khi rút ra Bắc theo hiệp định Genève, Hồ Chí Minh và bè lũ Việt Minh đã chuẩn bị kỹ càng để 2 năm sau “Tổng tuyển cử” kèm theo khủng bố, gian lận, nhứt là “trông cậy vào thực dân Pháp giúp đỡ”, chúng sẽ nuốt gọn miền Nam. VM chôn vũ khí tại Miền Nam để 2 năm sau đào lên khủng bố, tích cực tổ chức cho con gái miền Nam lấy chồng sắp tập kết một đêm, một tuần để hai năm sau những “cô phụ” này vì có chồng Việt Minh sẽ ủng hộ Việt Cộng. Nhưng Cộng sản Hồ Chí Minh đã bị chính phủ VNCH cho một cái tát như trời giáng bằng cách công bố một công hàm nội dung đại ý: Phe Quốc Gia Việt Nam không ký hiệp định Genève, do đó không có trách nhiệm thi hành Tổng Tuyển Cử. Tuy nhiên, sẵn sàng tham gia tuyển cử nếu miền Bắc đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Nhân dân 2 miền được tự do đi lại trên toàn lãnh thổ,
- Các cơ quan truyền thông quốc nội cũng như quốc tế được tự do hoạt động khắp lãnh thổ VN,
- Hai miền nỗ lực kiến tạo kinh tế để nâng cao đời sống của nhân dân 2 miền...

Đó chỉ là những điều kiện tối thiểu mà tại Miền Nam đã có từ lâu nhưng với chính sách độc tài, chỉ cần thực hiện một trong những điều kiện ghi trên Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản sẽ hoàn toàn thất bại. Do đó chúng phải dùng đến chiến tranh.

Cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam của VC lấy đi sinh mạng trên 10 triệu thanh niên hai miền. Cuộc chiến tranh này bọn VC hô hào “chống Mỹ cứu nước” nhưng mãi về sau, chính Lê Duẩn đã thú nhận: “*Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc*”.



Đền thờ Tổng bí thư cộng sản LÊ DUẨN

Một lần nữa máu xương của nhân dân miền Bắc bị VC dùng để thực hiện mệnh lệnh Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản. Còn gì đau đớn tui nhục cho người miền Bắc, máu xương của họ bị VC dùng để phục vụ Nga Hoa, hai đàn anh của VC.

Sau hiệp định Genève, miền Nam rơi vào hỗn loạn. Pháp, Mỹ, Cộng sản, phiên loạn giáo phái, đảng phái tập trung vào miếng mồi béo bở là Miền Nam Việt Nam. Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đương kim thủ tướng với toàn quyền giải quyết mọi mặt thừa ủy nhiệm của Quốc Trưởng Bảo Đại.

Do đó, TT Ngô Đình Diệm là mục tiêu cho bọn thực dân, bất tài và tham lam... lật đổ. Bọn bất tài và tham lam này tên nào cũng có cái đầu con ruồi. Lúc đó, ngay cả Bảo Đại cũng trở mặt âm mưu thay thế Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Nhưng TT Ngô Đình Diệm vẫn vững tay lái con thuyền Việt Nam vượt qua mọi sóng gió, và đã được cả thế giới tán phục. Thu hồi độc lập hoàn toàn từ tay thực dân Pháp, khi cương khi nhu, lúc mềm lúc rắn đã thu phục được các nhóm vũ trang, giáo phái, và nền Đệ Nhất Cộng Hòa ra đời. Chín năm dưới tài lãnh đạo của Tổng Thống Ngô Đình Diệm non sông đã khởi sắc, từ một nước lạc hậu, tan nát toi bời và là mảnh đất bị xâu xé bởi nhiều thế lực, đã trở thành một quốc gia vượt trội các quốc gia Đông Nam Á về mọi mặt. Áp Chiến Lược, một chính sách hỗn hợp giữa truyền thống chống xâm lăng Tàu của cha ông, vừa áp dụng chiến lược chống du kích Cộng sản có hiệu quả khiến Việt Cộng như cá nằm trên thớt, bị tách ra khỏi dân chúng, thiếu lương thực, thiếu tin tức, các cán bộ VC cao cấp được lệnh trở về Bắc để “bảo toàn lực lượng”...

Cơ hội chiến thắng Cộng sản gần kề thì người Hoa Kỳ áp lực TT Ngô Đình Diệm phải trao quyền lãnh đạo Nam Việt cho họ với nội dung:

1. Tổng thống Ngô Đình Diệm nhường hải cảng Cam Ranh cho Hoa Kỳ 99 năm.
2. Tổng thống Ngô Đình Diệm chấp thuận cho Hoa Kỳ đem 200,000 quân bộ binh vào Nam Việt Nam.
3. Tổng thống Ngô Đình Diệm đặt Bộ Quốc Phòng của VNCH dưới quyền chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ.
4. Tổng thống Ngô Đình Diệm đưa ông cố vấn Ngô Đình Nhu đi nước ngoài.

Dĩ nhiên là Tổng Thống Ngô Đình Diệm không chấp nhận. Thế là Hoa Kỳ dùng những biện pháp cứng rắn, điều ngoa nhút quyết đạt được ý muốn của họ thậm chí dùng những tên Việt Cộng đội lốt nhà sư đấu tranh, tố cáo VNCH “Đàn áp Phật Giáo”. Chính đại diện Hoa Kỳ đã đưa ra LHQ. Nhưng, VNCH “thật vàng không quản chi lửa” mời LHQ qua VNCH điều tra hư thực, kết quả bản phúc trình điều tra VNCH không đàn áp tôn giáo nào kể cả Phật Giáo. Thực là một số không to tướng, báo hại đại diện Hoa Kỳ tại LHQ phải “năn nỉ” phái đoàn không phổ biến hoặc phổ biến hạn chế tối đa bản phúc trình.

Cuối cùng, tên Cabot Lodge thuê (ba triệu bạc) bọn tướng lãnh “đầu trộm đuôi cướp” đảo chánh quân sự dưới sự giám sát của một trung tá CIA, tên này chỉ rời khỏi bọn đầu trộm đuôi cướp khi biết chắc bọn khốn nạn đã ám sát một cách đê tiện anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm.



Đây là một hành vi man rợ của Đại diện Hoa Kỳ, vì từ những bộ lạc hoang sơ cho đến các quốc gia văn minh, chưa bao giờ giết địch thủ đã đầu hàng. Lịch sử Hoa Kỳ đã bị Kennedy bôi một vết bùn như không bao giờ rửa sạch. Sau đó, mọi quyền hành đều do người Mỹ đảm nhận, bọn đầu trộm đuôi cướp chỉ biết tranh giành quyền lợi; mặc cho đất nước nổi trôi đến khi mất nước. Rất hy vọng Uk. lưu ý và tiêu diệt bọn phản bội, bọn phản quốc và đề phòng thà chết chứ không trao quyền cho thực dân, dù chúng là ai.

Cái ngu xuẩn của tên phản bội Kissinger. Tên ngu ngốc hay phản bội Hoa Kỳ và cả thế giới tự do khi cung phụng cho Trung Cộng những quyền lợi lớn lao để họa cho Hoa Kỳ và thế giới ngày nay, trong đó có khoản hy sinh Miền Nam Việt Nam cho Trung Cộng, Việt Cộng nhận bàn giao.

Quân đội VNCH đã chiến đấu rất oanh liệt cho đến phút chót bọn Việt Cộng vẫn khiếp sợ. Năm 1973, Việt Cộng đã xin đầu hàng vô điều kiện nhưng Mỹ tảng lờ không chấp nhận. Sau này, Hoa Kỳ đã cắt đứt mọi viện trợ cho VNCH. Tất cả kho vũ khí còn lại chìa khóa kho do “cố vấn Mỹ” giữ, hạn chế đạn dược mỗi ngày y như tên hà tiện đếm tiền, thế nhưng QLVNCH vẫn cầm cự cho đến phút chót dù VC được cả thế giới Cộng sản viện trợ hàng tỷ mỹ kim. Sáu tướng lãnh QLVNCH và hàng chục, nếu không nói là hàng trăm sĩ quan, kể cả sĩ quan cảnh sát đã “chết theo thành”.

Quốc Hận 30/4/1975 toàn dân 2 miền Nam Bắc vẫn nhớ mãi cho đến khi khôi phục lại Quê Hương. THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM.

Xin Ôn Trên ban ơn cho Ukraina chiến thắng được tay sai quỷ dữ. Xin Thượng Đế phù trợ cho Việt Nam chóng thoát ách Cộng sản vô thần.

Kiên Ái
Quốc Hận 2022



Nguồn: Internet eMail by Văn Chương Vũ chuyển

Đăng ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, April 16, Mùa chay 2022
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQT/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH